

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### CHG - ตัวเล็ก อาจมีตามน้ำ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็เข้าธรรมเนียม หรือ พฤติกรรมเดิมๆ ของตลาดนั้นแหละครับ เวลาถึงคราวตลาด หรือ SET Index เข้าสู่ภาวะของการปรับตัวปรับฐาน หรือแกว่งแคบๆ ก็ต้องว่ากันด้วยหุ้นตัวเล็กๆ ที่วิ่งขึ้นกันคึกคัก มาคั้นเวลา... ซึ่งก็อาจจะตัวเล็ก ๆ ที่ยังไม่ค่อยจะขึ้นอะไรเลย ก็กลับพุ่งขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว หรือ ตัวเล็ก ๆ ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วบ้าง ก็ยังจะขึ้นต่อเนื่องได้ แบบน่าสนใจกันเลยทีเดียว เพราะบางตัวที่ขึ้นมาก่อนหน้านั้นนั้น จะมีการพักตัวบ้างแล้ว หรือ ทำรูปแบบ Price Pattern ต่อเนื่อง นั่นก็จะว่ากันไปแล้ว ถ้าจะเก็งกำไร ก็ต้องอาศัยใจกล้า เล่นตามน้ำ ตามแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น ถ้าจริงๆ รอย อาจจะไม่ค่อยของเข้ามาเก็บไว้เก็งกำไร... แต่ก็อย่างว่า ถ้าใครที่ไม่ชอบไล่ราคา ก็ต้องพยายามหาหุ้นที่อาการดีขึ้นแล้วราคายังไม่ขึ้น ก็ต้องใช้กลยุทธ์ซื้อตักทาง แล้วพอกระชากขึ้นมาเมื่อไหร่ ก็หาจังหวะชิงขายทำกำไรก่อนออกไปก่อน เพราะบางตัว อาจจะไม่เน้นการถือยาวนานนัก ก็อย่างที่ว่า แค่อาจจะมาเล่นกันคั้นเวลา รอทิศทางตลาดชัดๆ แล้วพอตลาดชัดๆ แล้วว่า จะเล่นขาขึ้นจริงๆ หุ้นเล็กๆ ก็หายตัวไปก่อนสักระยะ... แต่ถ้าตลาดจะยังคงมีการพักตัว แกว่งตัวแคบๆ ยังไงก็ต้องหุ้นเล็กๆ นี่แหละ หรือ เว้นแต่ตลาด หรือ SET Index จะพลิกไปเป็นแนวโน้มขาลงใหญ่ๆ อีกระลอก ก็อาจจะว่ากันที่หุ้นเล็กๆ กันยาวๆ ละ... ซึ่ง หาก ตลาด หรือ SET Index จะเป็นภาพขาลงยาวๆ กันอีกระลอกนั้น ก็โน่นแหละครับ มีการลงต่ำกว่า 1520 ลงไปอีกครึ่งหนึ่งนั่นแหละนะ แต่ถ้ายิ่งแกว่งๆ เหนือ 1540+/- นี้ได้ ก็ยังคงมีลุ้นในการขึ้นระลอกยาวๆ ตามโครงสร้างเชิงบวกได้อยู่

#### ดูตามเกม...

ก็ต้องเล่นเกมตามน้ำเสียมากกว่า เพราะมีการขึ้นมาก่อนหน้านี้บ้างแล้ว และมีการพักตัวเป็นจังหวะๆ แต่ก็อาจจะพอมองรอบยาวๆ ได้อยู่เหมือนกันนะ ใครถนัดเกมไหน ก็ตามถนัด

- แนวรับ : ...3.28-3.24 ต้องไม่ต่ำกว่า 3.20 ไว้ก่อน
- เป้าหมาย : ...3.50-3.60 และบางส่วนรอลุ้น 3.8-3.9

Price Chart...(CHG)



#### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CHG... วันวาน ขึ้นมาทำ High ได้ใหม่ หลังจากที่มีการพักตัวสั้นๆ ในรอบขาขึ้นที่ผ่านมาแล้ว สัญญาณของเครื่องมืออ่านแนวโน้มเป็น Golden Cross นั้นแปลว่า โอกาสจะขึ้นทำ Pattern ที่เป็น ตัว U นั้น ก็อาจจะยังสามารถคาดหวังได้ด้วย... นั้นแปลว่า ระดับแนวต้านย่อยๆ ที่ 3.50-3.60 อาจจะผ่านไปเลยก็ได้ เพื่อขึ้นทดสอบแนวต้าน 3.80-3.90 หรืออาจจะมีส่วนการเข้าทดสอบระดับ 4.00 ได้... แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ราคาจะต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 3.20 ก่อนด้วย ไม่เช่นนั้นความน่าจะเป็นตามรูปแบบการแกว่งตัว หรือ นิสัยเดิม อาจจะไม่เกิดขึ้น และจะส่งผลให้คาดหวังเป้าหมายตามที่กล่าวมาไม่ได้ หรือ อาจจะได้แต่จะเสียเวลาอีกนาน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่เชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน